

วงจรปิดชุดปาร์ตี้กำนันนก

ดร.ที่ร่วมงานใครพูดโกหก ค้นแต่งบัญชีทำเลียงภาษี

เปิดปฏิบัติการชุด รากถอนโค่นกำนันนก ไม่หยุด กองปราบฯ ประสาน ปอศ.-ปอท.-ปปป. บุกค้นบริษัทรับทำบัญชีและบ้านพักพนักงานบัญชี อีก 3 จุดใน **◆อ่านต่อหน้า 6**

กำนัน □ ต่อจากหน้า 1

นครปฐม หลังกำนันนกจ้างตกแต่งบัญชี เลียงจ่ายภาษี ส่วน “บิกโจ๊ก” ลั่น จนท.รัฐ เอี่ยวกำนันตั้งฮั้วประมูลส่ง ป.ป.ช. ฟันไม่ เลียง แยม กล้องวงจรปิดจับภาพชุดใครอยู่ในงานเลี้ยง ด้าน “มท.1” ทำงานวันแรก พิธา กำชับผู้ว่าฯ พิจิตร ปม สว.กิตติศักดิ์ ไล่เจ้าอาวาสวัดบางคลาน เชื้อจัดแย่งผลประโยชน์ที่ไม้ถูกต้อง เล็งเพิ่มนักการเมือง ในบัญชีผู้มีอิทธิพล กำชับท้องถิ่นอย่าไป สนับสนุนกับคนไม่ดี ขณะที่ “ซาดา” มือปราบมาเฟีย ซี วัลด์บางคลานไม่ได้อยู่ใน อำนาจ เหน็บ สว.ดั่งไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล แต่ เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์

จากเหตุ พ.ต.ต.ศิวกร สายบัว หรือ สารวัตรศิว หรือสารวัตรเบงก์ อดีต สว.ส.ทล. 1 กก.2 บก.ทล. ถูกนายธนัญชัย หมั่นมาก หรือหน่อง ทำผา ลูกน้องนายประวิทย์ จันทร์ กล้าย หรือกำนันนก อายุ 34 ปี อดีตกำนัน ตำบลตาก้อง อ.เมืองนครปฐม ینگเสียชีวิต ภายในสำนักงานรับเหมาก่อสร้างและบ้านพักของกำนันนก จนทำให้มีตำรวจสังเวียอีก 1 นาย คือ พ.ต.อ.วชิรา ยาวไทยสงค์ อดีต ผกก.2 บก.ทล. ผู้บังคับบัญชชาของ สว.ศิว ใช้ปืนกระบอกตมยิงตายภายในบ้านพัก สาเหตุ เกิดจากเคียดแค้นกันคนกันที่พาลูกน้อง ไปตาย จากนั้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแล ประวัติและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของกำนัน นก ประกอบด้วย บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ป.รวีกัน ก่อสร้าง จำกัด โดยตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน ทั้ง 2 บริษัททำงานประมูลของหน่วยงานรัฐ ไปถึง 1,544 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 7.5 พัน ล้านบาท ในจำนวนนี้มี 2 โครงการเข้าข่าย มีการฮั้วประมูล พร้อมเข้าตรวจค้นเครือข่าย ของกำนันนก 15 จุดใน จ.นครปฐม พบ รถยนต์ที่กำนันนกและนายหน่องมีป็นใช้ หลบหนี ตามที่เสนอข่าวให้ทราบนั้น

ความคืบหน้าต่อมาเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ก.ย. พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย, พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป. และ พ.ต.อ.ปทกข์ จวัฏญา ผกก.5.บก.ป. นำ กำลังตำรวจกองปราบฯ, บก.ปอศ., บก.ปอท. และ บก.ปปป. เข้าตรวจค้นบริษัทบัญชี และบ้านพนักงานทำบัญชีรวม 3 จุด ใน พื้นที่ อ.เมืองนครปฐม เพื่อหาหลักฐานเพิ่ม

เติมพร้อมยึดเอกสารจำนวนหนึ่งไปตรวจ สอบ หลังจากตำรวจ บช.ก. ตรวจพบว่า บริษัทของกำนันนก จ้างให้บริษัทบัญชีและ พนักงานบัญชีอีก 2 คน จัดทำรายการบัญชี รายรับ-รายจ่าย การส่งบุคคลและการเสีย ภาษี บริษัทของกำนันนก ที่อาจเข้าข่ายแต่ง บัญชีเลียงภาษีผิดกฎหมายหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการ ที่บริษัทของกำนันนก ได้ประมูลงานรัฐช่วง ปี 54-66 ได้งานไปถึง 1,544 โครงการ จาก 7 หน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย 1.กรมการ ปกครอง 2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3.กรมทางหลวง 4.กรมทางหลวงชนบท 5.กองทัพอากาศ 6.สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และ 7.สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 7,579,402,078.72 บาท ส่วนราคารวมทุก สัญญา จำนวน 6,964,815,249.47 บาท

ดังนั้นมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการจำนวน 4,908,939.17 บาท แยกเป็น 1.ของกรม การปกครอง บริษัทกำนันนกประมูลได้ 71 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 78,978,540 บาท 2.ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริษัทกำนันนกประมูลได้ 1,206 โครงการ ในวงเงิน 3,657,356,789.72 บาท 3.ของ กรมทางหลวง บริษัทกำนันนกประมูลได้ 110 โครงการ ในวงเงิน 2,323,251,116 บาท 4.ของกรมทางหลวงชนบท บริษัท กำนันนกประมูลได้ 153 โครงการ ในวงเงิน 1,484,535,624 บาท 5.ของกองทัพอากาศ บริษัทกำนันนกประมูลได้ 2 โครงการ ใน วงเงิน 16,580,000 บาท 6.ของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา บริษัทกำหนด นกประมาณได้ 1 โครงการ ในวงเงิน 10,000,000 บาท และ 7.ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ บริษัทกำหนดนกประมาณได้ 1 โครงการ ในวงเงิน 8,700,000 บาท

นอกจากนี้ในจำนวนทั้งหมด 1,544 โครงการ ช่วงเดือน ต.ค.64-พ.ย.65 หรือ ใน 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าบริษัทของกำหนด กว่างานประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยสูงที่สุด โดย กว่าไปทั้งสิ้น 1,277 โครงการ แบ่งเป็น โครงการของกรมการปกครอง 71 โครงการ, โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,206 โครงการ ขณะที่ยังเงินงบประมาณสูงสุดไปอยู่ที่กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,807,786,740 บาท แบ่งเป็นวงเงินงบประมาณของกรม ทางหลวง 2,323,251,116 บาท และวงเงิน งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท 1,484,535,624 บาท

ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เข้า พบนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการการตรวจ เงินแผ่นดิน เพื่อหารือเรื่องการฮั้วประมูล โครงการของกำหนด โดย พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ระบุว่า ขณะนี้ได้ประสานกรม สรรพากร และกรมบัญชีกลาง เร่งตรวจสอบ ว่ามีการฮั้วประมูลหรือไม่ ทั้งนี้ทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน นำเซิร์ฟเวอร์กล้อง วงจรปิดในจุดเกิดเหตุไปส่งมอบให้คณะชุด คดีหลายคดี ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 แล้ว โดยกล้องวงจรปิดมีทั้งหมด 15 ตัว ตอนนี้อยู่ได้ 13 ตัวมีสภาพ 100% มีคนในงาน vingหนักันกระเจิง ส่วนอีก 2 ตัวคาดว่าจะอยู่ใน วันพรุ่งนี้

ต่อคำถามทราบหรือไม่ หนึ่งใน โครงการของกำหนด มีโครงการของ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมอยู่ด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ตอบว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบ แต่ไม่ว่าหน่วยงานไหนที่มีการฮั้วประมูล หรือหลีกเลี่ยงภาษีถือว่ามีความผิด ต้องใช้ มาตรฐานเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติ ยืนยันว่า ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไป เกี่ยวข้องหรือไม่ หากพบว่ามีการฮั้วประมูล และเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะส่งให้ ป.ป.ช. ดำเนินการ ที่ผ่านมามีบริษัทของกำหนด ยัง ไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องฮั้วประมูลมาก่อน เพราะไม่มีใครกล้าร้องเรียน ถ้าตรวจสอบ จะมีข้อมูลทั้งหมด ผู้ที่ถูกยึดรถ ยึดบ้าน คงจะเข้ามาให้ข้อมูล

ขณะที่ พล.ต.ต.พิสิฐ ดันประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ลงนามคำสั่งให้ พล.ต.อ. ภกพล สุซล ผกก.กุ่มงานถวายความ



พล.ต.อ.ภกพล



พล.ต.ท.นโรดม



พล.ต.ท.กฤตย์



พล.ต.ท.กล้า

ปลอดภัย บก.ทล. รักษาราชการแทน ผกก. 2 บก.ทล. ควบคู่อีกตำแหน่ง เช่นเดียวกับ ให้ พล.ต.ท.นโรดม ยูวบูรณ์ รอง ผกก.6 บก.ปปป. รักษาราชการแทน รอง ผกก.2

บก.ทล. และ พล.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สว.กก.5 บก.ปคม. รักษาราชการแทน ตำแหน่ง สว.กก.2 บก.ทล. อีกตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ พล.ต.ท.กล้า สมบัติ พิบูลย์ สว.กก.2 บก.ปอท. ไปปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. โดย ขาดจากตำแหน่งเดิม สำหรับการขยับ ตำแหน่งนายตำรวจภายใน บช.ก. ครั้งนี้สืบ เนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของ พล.ต.อ.วชิรา หรือ ผกก.เบิ้ม อดีต ผกก.2 บก.ทล. และ พล.ต.ต.สิวกว ที่เสียชีวิตไป และรอง ผกก. 2 บก.ทล. ที่ได้รับบาดเจ็บ

ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. มหาดไทย หรือ มท.1 เดินทางเข้ามาปฏิบัติ หน้าที่ในกระทรวงฯ เป็นวันแรก หลังเข้ารับ ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยนายอนุทิน กล่าวถึงการปราบผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียหลัง จากเมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ไปขวาง ทางเจ้าอาวาสและตำรวจไม่ให้เข้าไปตรวจ สอบทรัพย์สินในวัดบางกลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ว่า ต้องพยายามทำให้คนเหล่านั้น ไม่ไปถูกคาม หรือไปปลกั้นแก๊งค์ประชาชนได้ ไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพล อันธพาล นักเลง เมื่อ ไม่พอใจก็เอาปืนไปทำร้ายไปยิงคนอื่นแบบนี้ ไม่ได้ นายฯ สั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือ เป็นมติ ครม. ต้องเข้มงวดเรื่องตรวจสอบใบ อนุญาตการครอบครองอาวุธปืน

ต่อคำถามขณะนั้นพบว่าผู้มีอิทธิพล ส่วนใหญ่ เชื่อมโยงกับนักการเมืองในท้องที่ ต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นาย อนุทิน ตอบว่า เดิมผู้มีอิทธิพลถูกแบ่งออก เป็น 16 ประเภท เช่น ผู้ค้าของเถื่อน ผู้ค้า ประเวณี นักมันเถื่อน ฮั้วประมูล และผู้ค้ายา เสพติด อาจต้องดูว่าจำเป็นต้องเพิ่มหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่จะมีกฎหมายและตำรวจ



▲ **แต่งบัญชี...** ตำรวจเข้าตรวจค้นบริษัทบัญชีและบ้านพนักงานทำบัญชีรวม 3 จุด ที่รับทำบัญชีให้ บ.ของ นายประวิณ จันทร์คล้าย หรือกำนันนก ในพื้นที่ อ.เมืองนครปฐม เพื่อหาหลักฐานแต่งบัญชีเลี่ยงกฎหมาย

ดูแลอยู่แล้ว แต่กระทรวง มท. จะป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้ มีบทบาทและใช้อิทธิพลไปทำร้ายผู้อื่น พร้อมกำชับไปยังการปกครองส่วนท้องถิ่นตลอด เราต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องวางตัวให้ดี ไปคลุกคลีตีสนิทกับคนเหล่านี้ ถ้าไม่ใช่คนที่มีพฤติกรรมที่ดี เราต้องไม่ไปสนิทสนมด้วย เราจะให้ปลาแก่ตัวเดียว همینไปทั้งข้องไม่ได้ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบจ. นายก อบต. ที่ทำงานดีทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชน ตั้งใจเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมก็มีและมันใจว่ามีมากกว่าคนเลว

นายอนุทิน เปิดเผยต่อว่า ในส่วนของกรณีวัดบางกลานนั้น เท่าที่ทราบทางผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิจิตรเข้าไปประสานงานอยู่แล้ว เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ ต้องรู้ว่าผลประโยชน์คืออะไร หากเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องไม่น่ามีปัญหาอะไร แสดงว่าเรื่องนี้ผลประโยชน์เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

วันเดียวกันนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ไปออกรายการโหนกระแสที่มีหนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นพิธีกรกรณีวัดบางกลาน โดยช่วงหนึ่งนายชาดาระบุว่า ปมวัดบางกลานไม่ได้อยู่ในอำนาจ เพราะ สว.กิตติศักดิ์ ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล แต่เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์.